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รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ 
คร้ังที ่ ๗/๒๕๔๙ 

วนัศุกร์ที ่ ๑๖  มถุินายน  ๒๕๔๙ 
ณ ห้องประชุม  ๒  ช้ัน  ๓  อาคารส านักงานอธิการบดี 

มหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ 
 

************************************************************* 

ผู้เข้าประชุม 
 ๑.   ศาสตราจารย ์ดร.วจิิตร      ศรีสอา้น นายกสภามหาวทิยาลยั ประธาน 
 ๒. ศาสตราจารย ์ดร.สมหวงั พิธิยานุวฒัน์ อุปนายกสภามหาวทิยาลยั  กรรมการ 
 ๓.   นายโชคชยั ช่วยณรงค ์ ผูท้รงคุณวฒิุ   กรรมการ 
 ๔.   นายไชยวฒัน์ เตรียมสันติภาพ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๕.   นายบุญทอง เตียรประเสริฐ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๖.   นายปรีชา คชสิทธ์ิ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๗.   ดร.วโิรจน์   ศรีโภคา ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๘.  ผูช่้วยศาสตราจารยเ์อนก  เทพสุภรณ์กุล อธิการบดี กรรมการ 
 ๙. ดร.อ านวย ปาอา้ย ประธานสภาคณาจารยฯ์  กรรมการ 
 ๑๐.  รองศาสตราจารยบ์งัอร อนุเมธางกรู ผูแ้ทนผูบ้ริหาร   กรรมการ 
 ๑๑. ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์มลวรรณ ยิม้งาม ผูแ้ทนผูบ้ริหาร   กรรมการ 
 ๑๒. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พชัรา ทิพยมหิงษ ์ ผูแ้ทนผูบ้ริหาร กรรมการ 
 ๑๓.  ผูช่้วยศาสตราจารยฐิ์ติมาวดี  เจริญรัชต ์ ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ   
 ๑๔. ดร.ลดัดา จาบถนอม ผูแ้ทนคณาจารย ์  กรรมการ 
 ๑๕.  อาจารยว์ฒันา พิลาจนัทร์ ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ  
 ๑๖. อาจารยพ์รพรรณ  นินนาท รองอธิการบดี     เลขานุการ 
 

ผู้ไม่สามารถเข้าประชุมได้ 

 ๑.   นายจ านงค ์ สวมประค า ผูท้รงคุณวุฒิ ติดธุระ 
 ๒.   นายแพทยชู์ชยั ศรช านิ ผูท้รงคุณวุฒิ ติดราชการ 
 ๓. นายญาณพล แสงสันต ์ ผูท้รงคุณวุฒิ ติดธุระ 
 ๔. นายวฑูิรย ์ วงษส์วสัด์ิ  ประธานกรรมการส่งเสริมฯ  ติดธุระ   
 ๕. นายววิฒัน์ ศลัยก าธร ผูท้รงคุณวุฒิ ติดธุระ 
 ๖. ดร.สุชาติ เมืองแกว้ ผูท้รงคุณวุฒิ  ติดราชการ 
 ๗. ดร.จารุวรรณ  สิงห์ม่วง ผูแ้ทนผูบ้ริหาร    ติดธุระ 
 ๘.  ผูช่้วยศาสตราจารยส์มศกัด์ิ ยิม้แฉ่ง ผูแ้ทนคณาจารย ์  ติดราชการ 

 

/ผู้เข้าร่วมประชุม 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑. ผูช่้วยศาสตราจารยพ์นิต ศุภอกัษร ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวทิยาลยั 
 ๒.   นางสาวลกัษณาพร  โรจน์พิทกัษก์ุล ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวทิยาลยั 
 
เร่ิมประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระที ่๑   เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
    ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที ่๒   รับรองรายงานการประชุม 
   ท่ีประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
คร้ังท่ี  ๖/๒๕๔๙  เม่ือวนัอาทิตยท่ี์  ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๔๙  โดยมีการแกไ้ข ดงัน้ี  
 ๑. ปรับแกร้ะเบียบวาระท่ี  ๒  หนา้  ๓  บรรทดัท่ี  ๒๐  ขอ้  ๔ 
    จาก “๔. เพิ่มรายละเอียดปัญหาข้อมูลด้านงานทะเบียน รวมทั้งการจดั             
ตารางเรียนในในระเบียบวาระท่ี ๖.๒ หน้า ๑๓ วา่ “เช่น นกัศึกษาบางคนไม่ช าระค่าลงทะเบียน ก็
สามารถศึกษาไดจ้นส าเร็จการศึกษา ผูส้อนไม่ทราบจ านวนท่ีแทจ้ริงของนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 
การจดัตารางเรียนเป็นส ารับส าเร็จรูปท าให้นกัศึกษาไม่มีอิสระในการเลือกเรียน เอกสารการส่งผล
การเรียนไม่แน่นอน  เป็นตน้” 
     เป็น “๓. เพิ่มรายละเอียดปัญหาข้อมูลด้านงานทะเบียน รวมทั้งการจดั                
ตารางเรียนในในระเบียบวาระท่ี ๖.๒ หน้า ๑๓ วา่ “เช่น นกัศึกษาบางคนไม่ช าระค่าลงทะเบียน ก็
สามารถศึกษาไดจ้นส าเร็จการศึกษา ผูส้อนไม่ทราบจ านวนท่ีแทจ้ริงของนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 
การจดัตารางเรียนเป็นส ารับส าเร็จรูปท าให้นกัศึกษาไม่มีอิสระในการเลือกเรียน เอกสารการส่ง      
ผลการเรียนไม่แน่นอน เป็นต้น รวมทั้ งปัญหาของการใช้โปรแกรมข้อมูลวิชาการท่ีซ้ือจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มีปัญหา มีข้อจ ากัด มีข้อมูลผิดพลาด ท าให้ข้อมูลการเงิน                 
ลงทะเบียนนกัศึกษามีปัญหา มีผลการสืบสวนของคณะกรรมการยืนยนัชดัเจน ขอให้มีการแกไ้ข
ด่วน” 
 
 ๒. ปรับแกร้ะเบียบวาระท่ี  ๔.๓  หนา้  ๕  ขอ้  ๕ ยอ่หนา้สุดทา้ย         
    จาก  “อน่ึง เน่ืองจากบนัทึกขอ้ตกลง ระบุให้มีกรรมการบริหาร ๒ ส่วน คือ  
ส่วนของมหาดไทย และส่วนของมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ แต่พบว่ามีการตั้งกรรมการ        
ในส่วนของมหาวทิยาลยัไม่สอดคลอ้งกบับนัทึกขอ้ตกลง  จึงขอใหร้ายงานสภาฯ ทราบดว้ย” 

/เป็น “อน่ึง เน่ืองจาก… 
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     เป็น  “อน่ึง เน่ืองจากบนัทึกขอ้ตกลง ระบุให้มีกรรมการบริหาร ๒ ส่วน คือ  
ส่วนของมหาดไทย และส่วนของมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ในส่วนของมหาวิทยาลยัมี
เฉพาะกรรมการบริหารหลกัสูตร แต่มหาวิทยาลยัได้เพิ่มกรรมการอ านวยการข้ึนมาอีกชุด มีผล           
ท  าใหค้่าใชจ่้ายสูงมากข้ึน  ขอใหน้ าระเบียบท่ีน ากลบัไปปรับแกไ้ขเสนอสภามหาวทิยาลยัดว้ย” 
             
 ๓. ปรับแกร้ะเบียบวาระท่ี  ๕.๓  หนา้  ๘  บรรทดัท่ี  ๙   
   จาก “ดร.อ านวย  ปาอ้าย  ตั้ งข้อสังเกตว่า การเก็บค่าธรรมเนียม ควรมี                   
ขอ้บงัคบั วา่ดว้ยเร่ืองการเก็บค่าธรรมเนียม หรือเขียนขอ้บงัคบัเพิ่มเติม เพื่อใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย” 
   เป็น “ดร.อ านวย ปาอา้ย เสนอวา่ การเก็บค่าธรรมเนียม เงินบ ารุงการศึกษา 
มีขอ้บงัคบั/ระเบียบอยู่ ดงันั้น การขอเก็บค่าธรรมเนียมไม่ควรขอลอยๆ ตอ้งขอแกไ้ขเพิ่มเติมการ
เก็บในขอ้บงัคบัเพื่อความถูกตอ้ง  สมบูรณ์ตามกฎหมาย” 
 

 ๔.  ปรับแกห้น้าท่ี  ๑๐ บรรทดัท่ี ๑๘ และบรรทดัท่ี ๑๙ จาก “กลยุทธ” เป็น         
“กลยทุธ์” 
 

 ๕. ปรับแกห้นา้  ๑๑  บรรทดัท่ี  ๙ 
   จาก “๓. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาทบทวนการบริหารจดัการท่ี
ตอ้งเช่ือมโยงกบัศูนยม์หาวทิยาลยัทั้งระบบ  (Academic  Review)” 
    เป็น “๓. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณานโยบาย โครงสร้าง และการ
บริหารจดัการศูนยบ์างคลา้” 
 

 ๖.  ปรับแกร้ะเบียบวาระท่ี  ๖.๑  หนา้ท่ี  ๑๒   บรรทดัท่ี  ๑๓   
    จาก  “ดร.จารุวรรณ    สิงห์ม่วง       ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ” 
   เป็น  “ดร.จารุวรรณ    สิงห์ม่วง      ผูแ้ทนผูบ้ริหาร กรรมการและเลขานุการ” 
 
 ๗.  ปรับแกร้ะเบียบวาระท่ี  ๖.๓  หนา้ท่ี  ๑๒   บรรทดัท่ี  ๒๒ 
    จาก “ดร.อ านวย ปาอา้ย  เสนอให้มหาวิทยาลยัรายงานปัญหาความคืบหน้า
ในการแก้ปัญหาเก่ียวกบัอาจารยอ์ตัราจา้งท่ีสภาคณาจารยฯ์ เคยมีบนัทึกเสนอไว ้ในการประชุม            
คร้ังต่อไป” 
    เป็น  “ดร.อ านวย  ปาอา้ย  เสนอใหม้หาวทิยาลยัรายงานปัญหาความคืบหนา้
ในการแก้ปัญหาเก่ียวกบัอาจารยอ์ตัราจา้งท่ีสภาคณาจารยฯ์ เคยมีบนัทึกเสนอไว ้ในการประชุม        
คร้ังต่อไป ประกอบกบัขณะน้ีไดรั้บจดหมายร้องเรียนจากอาจารยอ์ตัราจา้ง” 

/ระเบียบวาระที ่ ๓  เร่ือง… 
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ระเบียบวาระที ่๓ เร่ืองสืบเน่ือง 
     ๓.๑ โครงการความร่วมมือกบักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 
     เลขานุการสภาฯ น าเสนอวา่  สืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังก่อน  ท่ีประชุม
ตั้งขอ้สังเกตมีคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ส่วนของมหาวทิยาลยั  ๒  ชุด  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัท่ี
ระบุในบนัทึกขอ้ตกลงวา่ให้มีเพียง  ๑  ชุด  รวมทั้งมีกรรมการบางท่าน ขอให้สืบเน่ืองเก่ียวกบัการ
พิจารณาปรับค่าตอบแทนการสอน  เพื่อมิใหเ้กิดความลกัลัน่  ระหวา่งโครงการน้ีกบัโครงการต่าง ๆ 
ท่ีมหาวทิยาลยัด าเนินการอยู ่ มหาวทิยาลยัขอรายงานท่ีประชุมเพื่อทราบ ดงัน้ี 
     ๑. มหาวิทยาลัยก าลังพิจารณาด าเนินการปรับค่าตอบแทนการสอน                
กศ.พท. โดยเห็นควรพิจารณาปรับอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีเรียกเก็บจากนกัศึกษาดว้ย 
    ๒. มหาวิทยาลัยได้พิจารณาตัดคณะกรรมการบริหาร ส่วนของ
มหาวิทยาลยั คือ “คณะกรรมการส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนการสอน” ออก จากร่างระเบียบท่ี            
น าเสนอท่ีประชุม ใหเ้หลือเพียง  ๑  ชุด ตามขอ้สังเกตเรียบร้อยแลว้ 
     ๓. การแกไ้ขระเบียบตามขอ้  ๒  มีขอ้ผิดพลาด คือ ตดัช่ือคณะกรรมการ
ดงักล่าวออกไม่ครบทุกท่ี 
     จึงน าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบในขอ้ ๑, ๒  และเพื่อพิจารณาอนุมติัให้มี
การแก้ไขระเบียบ โดยตดัขอ้ความ “คณะกรรมการส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนการสอน” ออก        
มิใหป้รากฏอยูใ่นระเบียบดงักล่าว 
     ท่ีประชุม รับทราบ   
     มติทีป่ระชุม 
     ๑. ใหป้รับอตัราค่าตอบแทนต่างๆ เพื่อลดความเหล่ือมล ้ากบัค่าตอบแทน
ในโครงการอ่ืนๆ ของมหาวทิยาลยั  ใหเ้ป็นอตัราชดัเจน  ไม่ควรระบุเฉพาะเพดานการจ่าย  
      ๑.๑ ค่าตอบแทนกรรมการบริหารโครงการ   
       -  ประธานกรรมการบริหารโครงการ  เดือนละ ๘,๐๐๐  บาท 
      -  ผูอ้  านวยการหลกัสูตร  เดือนละ ๗,๐๐๐  บาท 
       -  กรรมการบริหารท่ีมิใช่บุคลากรของมหาวทิยาลยั 
          เดือนละ ๗,๐๐๐  บาท 
      -  กรรมการบริหารท่ีเป็นบุคลากรของมหาวทิยาลยั  
        เดือนละ ๖,๐๐๐  บาท 
     ๑.๒ ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 
       -  กรณีใชพ้าหนะสาธารณะ ใหเ้บิกจ่ายตามท่ีจ่ายจริง 
      -  กรณีใชพ้าหนะส่วนตวั  ใหเ้บิกจ่ายค่าน ้ามนักิโลเมตรละ ๕ บาท 
 

/๑.๓ ค่าตอบแทน… 
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      ๑.๓ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีโครงการ ซ่ึงหมายถึง เจ้าหน้าท่ีของ
มหาวิทยาลยัท่ีอ านวยความสะดวกในโครงการน้ี ให้ระบุจ านวนเจา้หน้าท่ี และอตัราค่าตอบแทน  
ต่อคนให้ชดัเจนในวงเงินตามบนัทึกขอ้ตกลง (ให้มีเจา้หนา้ท่ีไม่เกิน ๖ คน และไดรั้บค่าตอบแทน
คนละ ๒,๐๐๐ บาท/เดือน) 
      ๑.๔ ค่าตอบแทนปฏิบัติงานล่วงเวลาของเจ้าหน้า ท่ีโครงการ              
ชัว่โมงละ  ๔๐  บาท  (เพื่อมิใหมี้ความแตกต่างจากอตัราราชการมากเกินไป) 
      ๑.๕  ค่า เ บ้ียประชุมให้ จ่ ายในอัตราราชการได้  เ น่ืองจากเป็น            
คณะกรรมการท่ีมีบุคคลภายนอกเป็นคณะกรรมการดว้ย 
      ๒. เน่ืองจากเป็นการจดัการศึกษาจึงตอ้งใช้เจา้หน้าท่ี คนงาน พนกังาน
ขบัรถ นกัศึกษา ของมหาวิทยาลยัในการปฏิบติังานสนบัสนุนในแต่ละฝ่าย ไม่สามารถจา้งบุคคล  
ภายนอกมาด าเนินการไดท้ั้งหมด จึงใหต้ดัขอ้ความ  “หรือบุคคลทัว่ไป”  ออกจากขอ้ ๙.๔.๒   
      เ น่ืองจากโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกจะมี ๒  
ลกัษณะ คือ เป็นโครงการท่ีหน่วยงานภายนอกให้อิสระแก่มหาวิทยาลยัในการก าหนดระเบียบการ
บริหารจัดการ กับอีกลักษณะหน่ึงคือ หน่วยงานภายนอกวางระบบการบริหารจัดการมาให้
มหาวิทยาลยัด าเนินการตาม ดงัเช่น โครงการความร่วมมือกบักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินน้ี  
ดงันั้นมหาวทิยาลยัตอ้งพิจารณาปรับแต่งการบริหารจดัการเพื่อมิใหเ้กิดความขดัแยง้ภายใน 
    ๓. มอบคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวทิยาลยั ตรวจสอบประเมินการด าเนินงานโครงการน้ีดว้ย 
      ท่ีประชุมตั้งขอ้สังเกต การใช้จ่ายเงินส ารองของโครงการเพื่อพฒันา
บุคลากรของโครงการ ในขอ้ ๑๖ ขอให้เป็นการพฒันาบุคลากรท่ีเกิดมรรคผล เช่น การอบรม     
ศึกษาดูงาน  แต่ไม่ใช่การไปดูงานต่างประเทศท่ีไม่เกิดผลต่อการพฒันาองคก์ร 
      นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยควรพิจารณาว่ายงัสามารถบริหารจดัการ           
โครงการพิเศษต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยั  เช่น  โครงการความร่วมมือกบัคุรุสภา ฯลฯ  โดยใชร้ะเบียบ
เดิมท่ีมีได ้ หรือถึงเวลาหรือยงัท่ีตอ้งจดัให้มีระเบียบ  ขอ้บงัคบั ว่าดว้ยการบริหารจดัการโครงการ
นั้น ๆ  
     

    ๓.๒ อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
    เลขานุการสภาฯ น าเสนอว่า สืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังก่อน ขอให้
มหาวทิยาลยัสรุปรายงานการจดัอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  ทั้งระดบัปริญญาตรี  และบณัฑิตศึกษา ให้
สภาฯ ทราบ ดว้ย  เน่ืองจากทราบว่ามีบางหลกัสูตรไม่ได้ตามเกณฑ์ดงักล่าว  จึงขอรายงานโดย
สรุปวา่ หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษานั้น มีอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนหลกัสูตร

/ระดบัปริญญาตรี… 
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ระดบัปริญญาตรีบางหลกัสูตร  ยงัมีอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรไม่ครบ ซ่ึงมหาวิทยาลยัจะด าเนินการ
รับอาจารยเ์พิ่ม เพื่อใหค้รบสมบูรณ์ตามเกณฑม์าตรฐานในปี  ๒๕๕๐ 
     ท่ีประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลาย          
หลกัสูตรยงัไม่สอดคลอ้งตามเกณฑม์าตรฐาน สกอ. เช่น  บางหลกัสูตรมีอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรซ ้ า
กบัอีกหลกัสูตร  บางหลกัสูตรในระดบับณัฑิตศึกษายงัขาดอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีมีคุณวุฒิระดบั 
รองศาสตราจารย ์หรือปริญญาเอก 
     มติทีป่ระชุม 
     ๑. มอบฝ่ายวิชาการพิจารณาด าเนินการเสนอกลไก รูปแบบบริหาร           
คุณภาพวิชาการตามมาตรฐาน เช่น การยุบรวมหลักสูตร หรือท าหลักสูตรสหวิทยาการ เพื่อ
ประหยดัอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  รวมทั้งแผนการสรรหาคณาจารยเ์ชิงรุก  เพื่อให้ไดอ้าจารยป์ระจ า
หลกัสูตรครบตามเกณฑม์าตรฐานโดยเร็ว ควรมีการเตรียมการล่วงหนา้ โดยค านึงถึงอาจารยป์ระจ า
หลักสูตรท่ีจะต้องเกษียณในอนาคต และเพื่อให้เช่ือมโยงกับอตัราก าลังและระเบียบพนักงาน
มหาวทิยาลยั 
     ๒. การเสนอขออนุมัติหลักสูตรใหม่ต้องแสดงศักยภาพและรายช่ือ
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรวา่ครบตามเกณฑม์าตรฐานทั้งวุฒิและจ านวน  มีการแสดงอตัราก าลงัท่ีมีอยู ่ 
ท่ีขาด รวมทั้งแผนการจดัหาท่ีชัดเจน กรณียงัมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่ครบในช่วงเสนอขอ
อนุมติั 
    ๓. ทบทวนมาตรฐานอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีเปิดสอน และคาดว่าจะ
เปิดสอนทุกหลกัสูตร และปรับใหถู้กตอ้งตามเกณฑ์ 
 
ระเบียบวาระที ่๔ เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 
    ๔.๑ สรุปรายรับ-จ่าย โครงการเพื่อหารายได ้(อาคารอเนกประสงค ์และน ้าด่ืม) 
     เลขานุการสภาฯ น าเสนอว่า ท่ีประชุมคร้ังท่ี  ๓/๒๕๔๙  เม่ือวนัท่ี  ๒๕  
กุมภาพนัธ์  ๒๕๔๙  มีมติใหร้ายงานขอ้มูลรับ-จ่าย ของโครงการอนัก่อใหเ้กิดรายไดใ้ห้สภาฯ ทราบ
ทุก ๖ เดือน  เพื่อจะไดพ้ิจารณาให้ขอ้แนะน าในเชิงนโยบายนั้น  จึงขอรายงานสรุปรายรับ-จ่ายของ
โครงการ รอบ ๖ เดือน  เพื่อทราบ 
    มติทีป่ระชุม รับทราบ และขอใหน้ าเสนอบญัชีงบดุลอยา่งคร่าวๆ ท่ีแสดง
ถึงงบลงทุน รวมทั้งประมาณการแผนรายรับ-จ่าย แผนและผลการด าเนินงานของโครงการน ้ าด่ืม          
ในการประชุมคร้ังต่อไป 
 
 
 

/๔.๒  คู่มือระบบการ… 
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    ๔.๒ คู่มือระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั
ราชภฏัราชนครินทร์ 
    เลขานุการสภาฯ น าเสนอวา่ ตามท่ีท่ีประชุมไดใ้ห้ความเห็นชอบใน (ร่าง) 
คู่มือระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี  ๕/
๒๕๔๙ วนัท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๔๙ อย่างไรก็ดีประธานคณะกรรมการไดน้ าคู่มือดงักล่าวไปปรับ
ขอ้ความเพื่อความเรียบร้อยสมบูรณ์อีกคร้ัง  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
     มติที่ประชุม รับทราบ และขอให้คณะกรรมการพิจารณาขยายขอบเขต
การด าเนินงานให้ครอบคลุมการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของคณบดี  ผูอ้  านวยการ
ศูนย/์ส านกั/สถาบนั  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั พ.ร.บ. มหาวทิยาลยัราชภฏั ดว้ย 
 
    ๔.๓  ความคืบหนา้ในการแกปั้ญหาอาจารยอ์ตัราจา้ง 
    เลขานุการสภาฯ น าเสนอว่า ท่ีประชุมคร้ังก่อนมีมติให้น าปัญหาอาจารย์
อตัราจา้ง  และขอ้เสนอแนะจากสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการท่ีเสนอต่อมหาวิทยาลยั บรรจุในวาระ
การประชุม โดยประธานสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ เสนอเพิ่มเติมว่า สาเหตุท่ีให้บรรจุในวาระ 
เน่ืองจากปัจจุบนัมีอาจารยอ์ตัราจา้ง และเจา้หน้าท่ีอตัราจา้งบางคน ขาดขวญัและก าลงัใจ มีความ          
รู้สึกไม่มัน่คง อาจารยบ์างคนไดรั้บการปฏิบติัท่ีไม่เท่าเทียมกบัอาจารยป์ระจ า จึงขอให้มหาวิทยาลยั
เสนอความคืบหนา้ในการแกปั้ญหาดงักล่าว 
    อธิการบดี แจง้ท่ีประชุมว่ามหาวิทยาลยัได้ด าเนินการแก้ปัญหาแล้วใน
บางเร่ือง และบางเร่ืองก าลังอยู่ระหว่างการพิจารณาด าเนินการ เช่น การร่างระเบียบพนักงาน
มหาวทิยาลยั  การขยายอ านาจในการปฏิบติังานบางอยา่ง 
     ท่ีประชุมใหค้วามสนใจในเร่ืองการบริหารจดัการอตัราจา้งมาก  เน่ืองจาก
เป็นก าลังส าคัญของมหาวิทยาลัย ท่ีควรได้รับสิทธิประโยชน์เก้ือกูล ศกัด์ิศรีเสมือนหน่ึงเป็น              
ขา้ราชการ  มหาวทิยาลยัจึงควรพิจารณาทั้งระบบราชการ และอตัราจา้ง ทั้งระบบ โดยศึกษาสถาบนั 
อุดมศึกษาท่ีมีความกา้วหนา้ในการบริหารจดัการอตัราจา้งประกอบ เช่น มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
     มติทีป่ระชุม 
    ๑. มอบสภาคณาจารย์และข้าราชการ ศึกษาวิจัยเร่ือง การจัดระบบ          
คู่ขนานเก่ียวกับการบริหารจัดการอาจารย์อตัราจ้าง เพื่อให้เข้าถึงปัญหา และการแก้ไขปัญหา              
รวมทั้งการศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน และใหมี้ส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้ง  ทั้งน้ี ให้ครอบคลุมถึง
การเปิดสอน รายรับ-จ่าย และปริมาณงานดว้ย เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาระบบต่อไป  
โดยในระยะแรก (ภายใน ๓ เดือนน้ี) ขอให้ศึกษาวิจยั และน าเสนอขอ้มูลต่อสภามหาวิทยาลยั เพื่อ
จะไดด้ าเนินการจดัระบบรองรับภายใน ๖ เดือน ทั้งน้ีขอให้ประชาสัมพนัธ์มติน้ีให้บุคลากรของ
มหาวทิยาลยัทราบทัว่กนัดว้ย 

/๒. มอบฝ่ายบริหาร… 
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      ๒. มอบฝ่ายบริหารจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัยของสภา
คณาจารยแ์ละขา้ราชการ  
     ๓. มอบฝ่ายบริหารด าเนินการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าระหว่างรอผลการ
ศึกษาวจิยัและยกร่างระเบียบเป็นการด าเนินงานแบบคู่ขนาน 
 
   ๔.๔  โครงการจดัตั้งศูนยก์สิกรรมธรรมชาติไพลิน ประเทศกมัพชูา 
    เลขานุการสภาฯ น าเสนอว่า มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ได้ร่วม
ศึกษาดูงานกบัโครงการจดัตั้งศูนยก์สิกรรมธรรมชาติไพลิน ประเทศกมัพูชา ซ่ึงเป็นโครงการของ
คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  เม่ือวนัท่ี  ๕-๖  พฤษภาคม  
๒๕๔๙  สรุปการด าเนินการโครงการ  ไดด้งัน้ี 
     ๑.   พฒันาศูนย์ฝึกในกรุงไพลิน ให้เป็นวิทยาลัยกสิกรรมตามระบบ
เศรษฐกิจพอเพียง   
      ๒. พฒันากรุงไพลินใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวได ้
     ๓. ให้ทุนแก่บัณฑิตจากกรุงไพลิน ศึกษาต่อท่ีสถาบันบัณฑิตพฒัน- 
บริหารศาสตร์ 
      ๔.  ท าบนัทึกขอ้ตกลงระหวา่งฝ่ายไทย ซ่ึงประกอบดว้ย มูลนิธิกสิกรรม
ธรรมชาติ ศูนยก์ารศึกษาการพฒันาแบบยัง่ยนื สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ และมหาวิทยาลยั
ราชภฏัราชนครินทร์ กบัฝ่ายกมัพูชา ประกอบด้วย อ าเภอไพลิน สหกรณ์ไพลินรุ่งเรือง สมาคม        
สินธรณี   
     ทั้งน้ีก าหนดการเดินทางเพื่อร่วมพิธีเปิดศูนยก์สิกรรมธรรมชาติ ประเทศ
กมัพชูา ในระหวา่งวนัท่ี  ๘-๙  กรกฎาคม  ๒๕๔๙  โดย หากกรรมการท่านใดจะไปร่วมกิจกรรม      
ดงักล่าวกรุณาส่งส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ใหฝ่้ายเลขานุการ เพื่อด าเนินการต่อไป  และกรุณา
น าหนงัสือเดินทางติดมาในวนัเดินทางดว้ย 
     มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่๕  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
    ๕.๑  อนุมติัปริญญา และอนุปริญญา 
 เลขานุการสภาฯ น าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาอนุมติัปริญญา และ
อนุปริญญา แก่นกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์  รวม  ๒๖๔  คน  จ าแนกเป็น 
   ๑. ระดบัปริญญาโท  
     -  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  จ านวน        ๔  คน 
 

/๒. ระดบัปริญญาตรี 
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   ๒. ระดบัปริญญาตรี 
    -  สาขาวชิาการศึกษา  จ านวน    ๒๓ คน 
     -  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์  จ านวน  ๑๐๕  คน 
    -  สาขาวชิาศิลปศาสตร์  จ านวน     ๔๙ คน 
     -  สาขาวชิาบริหารธุรกิจ  จ านวน     ๔๙ คน 
   ๓.   ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพครู 
     -  สาขาการศึกษา   จ านวน       ๖   คน 
   ๔. ระดบัอนุปริญญา  
     -  สาขาการศึกษา   จ านวน       ๑   คน 
     -  สาขาวทิยาศาสตร์   จ านวน       ๗   คน 
    -  สาขาศิลปศาสตร์   จ านวน     ๒๐  คน 
 

    มติทีป่ระชุม  อนุมติั  
 

    ๕.๒ อนุมติัหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาการศึกษา 
     เลขานุการสภาฯ น าเสนอวา่ สภาวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  ๕/๒๕๔๙  
เม่ือวนัท่ี  ๖  มิถุนายน  ๒๕๔๙  เห็นชอบในหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตวิชาชีพครู สาขาวิชา
การศึกษา ท่ีคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ไดท้  าการปรับปรุงจากหลกัสูตร พ .ศ. 
๒๕๔๗ ท่ีเปิดสอนอยู่เดิม ให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานตามขอ้บงัคบัคุรุสภา พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงเสนอ   
ท่ีประชุมเพื่อพิจารณาอนุมติั 
    ท่ีประชุมตั้งขอ้สังเกตวา่ มิไดก้ าหนดสาระวชิาภาษาองักฤษไว ้ถึงแมว้า่จะ
เป็นการสอนผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีมาแลว้ก็ตาม แต่ก็ควรมีการสอบวดัความรู้ และจดั
สอนใหแ้ก่ผูท่ี้ไม่ผา่นเกณฑก์ารสอบวดัความรู้ 
     มติที่ประชุม ให้ตรวจสอบสาระในหลกัสูตร  ไดแ้ก่  สาระทางดา้นภาษา  
และดา้นประสบการณ์การสอน ๑  ปี  รวมทั้งอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  
แลว้เวยีนเอกสารกรรมการเพื่อขอมติอนุมติัหลกัสูตร 
  

    ๕.๓ ก าหนดต าแหน่งขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาต าแหน่งวชิาการ 
     เลขานุการสภาฯ น าเสนอวา่ ตามมาตรา ๗๓  แห่งพระราชบญัญติัระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ .ศ. ๒๕๔๗ บญัญัติให้ผูท่ี้เป็นข้าราชการครูตาม         
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ .ศ . ๒๕๒๓ หรือข้าราชการพลเรือนสามัญตาม
พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงปฏิบติังานอยูใ่นสถาบนัอุดมศึกษา ก่อนวนัท่ี      
พระราชบญัญติัดงักล่าวใชบ้งัคบั เป็นขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา และอาศยัอ านาจตาม

/ความในมาตรา  … 
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ความในมาตรา ๑๔ (๓) แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๗  ให้พิจารณาก าหนดข้าราชการครูต าแหน่งอาจารย์  ๑  ๒  ๓  ผูช่้วยศาสตราจารย์  รอง
ศาสตราจารย ์ และ ศาสตราจารย ์ เป็นอาจารย ์ผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์ศาสตราจารย ์ 
ตามล าดบั โดยด ารงต าแหน่งระดบัเดิม รับเงินเดือนในอนัดับ และขั้นเงินเดือนเดิม และให้สภา
สถาบนัอุดมศึกษา ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งตามหลกัเกณฑ์ขา้งตน้ ส่วน
การก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูผูด้  ารงต าแหน่งอาจารย์ ๓ รับเงินเดือนในระดับ ๖-๘ และ
ต าแหน่งอาจารย ์๓ รับเงินเดือนระดบั ๙ นั้น ใหค้งต าแหน่งขา้ราชการครูไวก่้อน เป็นเวลาไม่เกิน ๒  
ปี เพราะจะมีผลกระทบต่อสิทธ์ิในการไดรั้บเงินประจ าต าแหน่ง ซ่ึง ก.พ.อ. ก าลงัพิจารณาแนวทาง
ด าเนินการ และจะแจง้ใหท้ราบต่อไป จึงน าเสนอท่ีประชุมเพื่อก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งเป็นอาจารย ์ผูช่้วยศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์ในระดบัเดิม รับเงินเดือนในอนัดบั
และขั้นเงินเดือนเดิม รวม  ๑๕๕  คน   
    มติที่ประชุม อนุมติั เพราะเป็นการถ่ายโอนจากระบบขา้ราชการครู (กค.) 
เป็นขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 
      
    ๕.๔ ก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ ระดบัผูช่้วยศาสตราจารย ์
     เลขานุการสภาฯ น าเสนอวา่ สภาวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  ๕/๒๕๔๙  
เม่ือวนัท่ี  ๖  มิถุนายน  ๒๕๔๙  ใหค้วามเห็นชอบใหแ้ต่งตั้งขา้ราชการพลเรือน มหาวิทยาลยัราชภฏั
ราชนครินทร์ จ านวน  ๒  คน  ดงัน้ี 
    ๑.   นางจิตรา    ชนะกุล   ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์     
    ๒. นางสาวพนัธ์ทิพา ณ พทัลุง ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์             
     เน่ืองจากเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ รับผิดชอบงานด้วยความวิริยะ
อุตสาหะ อีกทั้งคุณภาพเอกสารประกอบการสอน  และงานแต่งเรียบเรียง มีคุณภาพดี โดยเอกสาร
ของนางจิตรา  ชนะกุล  ไดรั้บคะแนนประเมินเฉล่ีย ๗๓.๙๙  และ ๗๓.๓๑ ตามล าดบั ส่วนเอกสาร
ของนางสาวพนัธ์ทิพา  ณ  พทัลุง  ไดรั้บคะแนนประเมินเฉล่ีย  ๘๐.๙๘  และ ๗๒.๓๑  ตามล าดบั  
จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาอนุมติั 
     มติทีป่ระชุม  อนุมติัใหแ้ต่งตั้ง 
   ๑.  นางจิตรา ชนะกุล ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย์ ตั้ งแต่วนัท่ี    
๒๘  กุมภาพนัธ์  ๒๕๔๙  เป็นตน้ไป 
     ๒.  นางสาวพนัธ์ทิพา  ณ พทัลุง ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์ตั้งแต่
วนัท่ี  ๔ เมษายน  ๒๕๔๙  เป็นตน้ไป 
 
 

/๕.๕ คดัเลือกคณะกรรมการ… 
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    ๕.๕ คดัเลือกคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวชิาการ 
  เลขานุการสภาฯ น าเสนอว่า เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง 
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์
และศาสตราจารย ์พ.ศ. ๒๕๔๙ ก าหนดให้สภามหาวิทยาลยัแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวชิาการ  ประกอบดว้ย 
   (๑)  ประธานกรรมการ  ตอ้งเป็นกรรมการจากสภามหาวทิยาลยั
ผูท้รงคุณวุฒิ 
  (๒) กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ต้องเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลยั โดย        
คดัสรรจากบญัชีรายช่ือผูท้รงคุณวุฒิท่ี ก .พ.อ. ก าหนด ซ่ึงครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาท่ีมีการ
จดัการเรียนการสอนในมหาวทิยาลยันั้น ๆ จ านวนไม่นอ้ยกวา่  ๕  คน  แต่ไม่เกิน  ๑๐  คน 
    บดัน้ี สภาวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  ๕/๒๕๔๙  เม่ือวนัท่ี  ๖  มิถุนายน  
๒๕๔๙ พิจารณาเสนอรายช่ือผู ้ทรงคุณวุฒิ จากบัญชีรายช่ือ จ านวน ๒๐ คน เพื่อเสนอสภา
มหาวิทยาลยัพิจารณาคดัเลือก และแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของ
มหาวทิยาลยัต่อไป  
     มติทีป่ระชุม มอบมหาวิทยาลยัด าเนินการทาบทามโดยท่ีประชุมพิจารณา
คดัเลือกประธาน  และผูท้รงคุณวฒิุ  รวม  ๖  คน  และส ารองอีก ๔ คน (รายละเอียดในเอกสารลบั) 
 

    ๕.๖ คณะกรรมการโครงการจดัตั้งสถาบนัพฒันาและส่งเสริมครู คณาจารย ์
และบุคลากรทางการศึกษา  (สคบศ.) 
   เลขานุการสภาฯ น าเสนอว่า จากการประชุมคร้ังก่อนมีมติให้แต่งตั้ ง          
คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการโครงการ โดยให้คณะกรรมการสรรหาเสนอช่ือผูท่ี้เหมาะสม
เป็นกรรมการ จ านวน ๑๐ คน เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้ ง บัดน้ี              
คณะกรรมการสรรหาไดด้ าเนินการประชุม และเสนอรายช่ือผูท่ี้เหมาะสม  จ านวน  ๑๓  คน เพื่อ
พิจารณาคดัเลือก และแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิเป็นประธาน  ๑  คน  และกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ไม่เกิน  
๕  คน  โดยตอ้งเป็นผูท่ี้มิใช่ขา้ราชการไม่นอ้ยกวา่  ๓  คน 
    มติทีป่ระชุม มอบมหาวิทยาลยัด าเนินการทาบทามโดยท่ีประชุมพิจารณา
เลือก  นายอมเรศ   ศิลาอ่อน  เป็นประธาน 
    กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ  ๕  คน  ไดแ้ก่ ดร.กมล   สุดประเสริฐ 
        ดร.วโิรจน์   ศรีโภคา 
        ศ.ดร.สมหวงั   พิธิยานุวฒัน์ 
       ศ.ดร.เสริมศกัด์ิ  วศิาลาภรณ์ 
       ศ.ดร.นิราศ   สร่างนิทร 
       ส ารอง  ๒  คน    ไดแ้ก่  ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ ์
        ศ.ดร.ทิศนา   แขมมณี 

/๕.๗ (ร่าง) ระเบียบ… 
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   ๕.๗ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์ ว่าด้วย การจ่ายเงิน             
ค่าตอบแทนผูอ้  านวยการส านกังานอธิการบดีจากเงินรายได ้พ.ศ. ๒๕๔๙  
     เลขานุการสภาฯ น าเสนอว่า ตามท่ีมีการพิจารณาเห็นชอบให้แต่งตั้ ง
อาจารยเ์ป็นผูอ้  านวยการส านกังานอธิการบดี ไปพลางก่อน  ในการประชุมคร้ังท่ี  ๑/๒๕๔๘  เม่ือ
วนัท่ี  ๓๐  มกราคม  ๒๕๔๘  จึงแต่งตั้ง ผูช่้วยศาสตราจารยพ์นิต   ศุภอกัษร  เป็นผูอ้  านวยการ  
ส านกังานอธิการบดี ตั้งแต่วนัท่ี  ๑  มกราคม  ๒๕๔๘  ต่อมามีการพิจารณาอีกคร้ังในการประชุม
คร้ังท่ี  ๒/๒๕๔๘  เม่ือวนัท่ี  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๔๘  โดยท่านประธานไดใ้หข้อ้มูลของมหาวิทยาลยั
ราชภฏัเทพสตรี  ว่าการแกปั้ญหากรณียงัไม่มีขา้ราชการพลเรือนท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมนั้น ให ้      
แต่งตั้งอาจารยเ์ป็นผูอ้  านวยการส านกังานอธิการบดีได ้ โดยเพิ่มขอ้ความในขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยั 
ใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีในวาระ ๓ ปีแรกเท่านั้น ฝ่ายเลขานุการฯ จึงไดเ้สนอขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัตามแนว
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมิได้ผ่านการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                
ราชนครินทร์  ดว้ยเห็นวา่เป็นไปตามขอ้เสนอในการประชุมคร้ังท่ี  ๒/๒๕๔๘  ท าให้มีขอ้ทกัทว้ง 
จึงน าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
    ประธานสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ  เสนอวา่ ระเบียบท่ีไม่ไดผ้า่นความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ถือว่าไม่ถูกต้อง อีกทั้ งการท่ีกฎกระทรวง ระบุ ต าแหน่งและ           
คุณสมบติัผูบ้ริหารท่ีสามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนจากงบประมาณแผ่นดินได้ แต่มหาวิทยาลยัจะ
พิจารณาเบิกจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหาร เฉพาะกรณีต าแหน่งผูอ้  านวยการส านกังานอธิการบดี ท่ีมี          
คุณสมบติัไม่สามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณแผน่ดินได ้เพียงต าแหน่งเดียวนั้นไม่เหมาะสม ควร
มองโครงสร้างรวมของมหาวิทยาลยัในต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัหัวหน้าส านกังานคณะ และระดบั
รองลงไปดว้ย เพื่อความร่วมมือในการท างานและไม่ก่อให้เกิดปัญหาภายในเชิงงานบริหารงาน
บุคคลในองคก์ร 
     มติทีป่ระชุม 
     ๑. ให้ยกเลิกระเบียบฉบบัท่ียงัไม่ผ่านความเห็นชอบจากสภา และ       
เห็นชอบให้แต่งตั้งอาจารยเ์ป็นผูอ้  านวยการส านกังานอธิการบดี ให้ไดรั้บเงินประจ าต าแหน่งตาม
ระดับต าแหน่งผูอ้  านวยการส านักงานอธิการบดี ซ่ึงเป็นต าแหน่งบริหารธุรการด้วยเงินรายได ้
เพื่อใหง้านเดินไปไดใ้นระยะเปล่ียนผา่น  โดยเพิ่มขอ้ความ “ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีเป็นระยะเวลาไม่เกิน ๓ 
ปี”  ในร่างระเบียบเพื่อให้เห็นวา่เป็นระเบียบเฉพาะกิจ และให้มหาวิทยาลยัเร่งจดัขา้ราชการสาย ค 
เขา้สู่ต าแหน่งผูอ้  านวยการส านกังานอธิการบดีโดยเร็ว เพราะไม่จ  าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะจดัอาจารยล์งใน
ต าแหน่งดงักล่าว ส่วนการจะขยายการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารในระดบัอ่ืนดว้ยเงินรายไดน้ั้นให้
มหาวทิยาลยัท าการศึกษาขอ้มูล 
     ๒. กรณีข้าราชการพลเรือน สาย ค ของมหาวิทยาลัย ต้องการเปล่ียน       
สายงานเป็นอาจารย์นั้น มหาวิทยาลัยต้องพิจารณาให้ดี มิฉะนั้นแล้ว มหาวิทยาลัยอาจจะไม่มี         

/ขา้ราชการพลเรือน สาย ค … 



- ๑๓ -  

ขา้ราชการพลเรือน สาย ค เลย ส่วนขา้ราชการพลเรือนต าแหน่งอาจารยม์หาวิทยาลยัถ้าเป็นวุฒิ
ปริญญาโทตอ้งเป็นปริญญาโทวจิยัท่ีสามารถท าปริญญาเอกต่อไป 
     ๓. ให้คณะท างานท่ีน าเสนอ /แก้ไขระเบียบ ข้อบังคับใดๆ พิจารณา
ด าเนินการดว้ยความถ่ีถว้น รัดกุม และถูกตอ้งตามขั้นตอน 
 
ระเบียบวาระที ่ ๖ เร่ืองอืน่ๆ 
    ๖.๑ ปัญหาจ านวนนกัศึกษาลด 
  อาจารย ์ดร.ลดัดา  จาบถนอม  เสนอวา่ ๓ - ๔ ปีท่ีผา่นมา จ านวนนกัศึกษา
ใหม่จะลดลงทุกปี  ซ่ึงเป็นปัญหาเร่งด่วนท่ีตอ้งวเิคราะห์สาเหตุและหามาตรการแกไ้ข  จึงขอให้เป็น
เร่ืองสืบเน่ืองในการประชุมคร้ังต่อไป 
 มติที่ประชุม มหาวิทยาลัยต้องมีงานวิจัยมหาวิทยาลัยเพื่อใช้เป็นฐาน           
ขอ้มูลด้านโปรแกรมการศึกษา ขอ้มูลเก่ียวกบันักศึกษา คณาจารย ์การเงิน และอาคารสถานท่ี 
ประกอบการบริหารจดัการเชิงนโยบาย 
 
    ๖.๒ ระบบการรับขอ้ร้องเรียน 
  ประธานสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ เสนอวา่ มหาวิทยาลยัควรมีระบบ
การรับขอ้ร้องเรียน  ท่ีน าสู่การแกไ้ขปัญหาของบุคลากรอยา่งเป็นรูปธรรม 
      มติทีป่ระชุม มอบฝ่ายบริหารพิจารณาด าเนินการ 
 
     เม่ือไม่มีกรรมการเสนอเร่ืองอ่ืนใดอีก ประธานขอบคุณกรรมการทุกท่าน  
และนดัประชุมคร้ังต่อไป  วนัศุกร์ท่ี  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๙  เวลา  ๑๓.๓๐  น.   
 
ปิดประชุมเวลา   ๑๓.๒๐   น. 
 
   ผูช่้วยศาสตราจารยพ์นิต  ศุภอกัษร 
  นางสาวลกัษณาพร          โรจน์พิทกัษก์ุล                อาจารยพ์รพรรณ   นินนาท 
           ผู้จดบันทกึการประชุม            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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